

Số: 11/TB-LĐLĐ

Bình Thuận, ngày 20 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I/2017

Ngày 14/3/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công đoàn quý I và triển khai công tác quý II/2017. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ; trưởng, phó các ban; các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành.

Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Xuân Phối, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

Khai mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Phối đã báo cáo đánh giá kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn trong quý I năm 2017 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2017.

Hội nghị đã nghe các đơn vị phản ánh tình hình hoạt động công tác công đoàn quý I và đề xuất, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017, qua đó đề xuất những ý kiến, kiến nghị còn vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức hoạt động.

Thời gian qua, các đơn vị đều thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ lớn, nhiệm vụ trọng tâm do Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo như:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về *"tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"*; gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong dịp Tết Đinh Dậu 2017; Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thành công Chương trình "Tết sum vầy" năm 2017; chương trình giao lưu với xã thuận đồng bào dân tộc thiểu số Mỹ Thạnh; trực tiếp thăm hỏi, tặng 760 suất quà, tiền mặt với tổng trị giá là 457 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ban hành quyết định trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hướng dẫn hồ sơ vay vốn dự án 120 đối với liên đoàn lao động huyện. Quỹ "Vì nữ công nhân, viên chức, lao động nghèo" đã cho 26 đơn vị, số tiền 1 tỷ 320 triệu đồng.

Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng công nhân năm 2017. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi cung cấp tài liệu thông tin trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2017. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 và chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Xây dựng kế hoạch đổi thể đoàn viên công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các cấp công đoàn tập trung quyết toán tài chính 2016 và dự toán tài chính năm 2017. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2017; kế hoạch phòng, chống tham nhũng, nội chính năm 2017.

Tuy nhiên, tại hội nghị các đơn vị đã phản ánh một số tồn tại, khó khăn trong thời gian vừa qua như: Cần phải có hướng dẫn sớm về việc triển khai tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, đặc biệt là về thời gian tổ chức đại hội tại các công đoàn cơ sở phải phù hợp; sớm bổ sung các chức danh chủ tịch và phó chủ tịch tại một số công đoàn cấp trên cơ sở hiện nay còn khuyết để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ; việc giao chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở và chỉ tiêu phát triển đoàn viên phải phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phói đề nghị các đơn vị cần tập trung, cố gắng thực hiện tốt 10 nội dung trọng tâm quý II năm 2017 như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động

2. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ.

3. Đẩy mạnh các hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên và người lao động, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp để kịp thời đề xuất, tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

4. Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong quý II năm 2017. Hướng dẫn tổ chức “Tháng công nhân” năm 2017 với nhiều hoạt động hướng về cơ sở đảm bảo phù hợp, hiệu quả theo phương châm “*Năm vì lợi ích đoàn viên*”; phối hợp tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần 1 năm 2017. Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật không chuyên trong công nhân, viên chức, lao động năm 2017 tại các công đoàn cấp trên cơ sở theo đúng chủ trương của Tỉnh ủy đã cho phép. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chọn các tiết mục của các đơn vị trên địa bàn Phan Thiết để tổ chức công diễn.

5. Giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2017 cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (*Thống nhất giữ nguyên các chỉ tiêu đã giao như dự thảo*). Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân, lao động, tham gia phối hợp với các cấp ủy địa phương để thực hiện công tác phát triển đảng viên trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng.

6. Đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn năm 2017. Tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp và cấp dưới; phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; giải quyết và tham gia giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người lao động (nếu có).

7. Hướng dẫn công đoàn cơ sở trực tiếp khởi kiện theo Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30 tháng 6 năm 2016 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết các vụ tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể của các cấp công đoàn. Xây dựng kế hoạch tập huấn cho các cấp công đoàn trong việc khởi kiện.

8. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách năm 2017.

9. Các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động gặp khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật

10. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em; hoạt động nữ công trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Dân số - Sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tại Hội nghị giao ban công tác công đoàn quý I năm 2017. Đề nghị các ban, các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các ban LĐLĐ tỉnh;
- Các công đoàn cấp trên cơ sở;
- Các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VP, TH./.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Ngọc Bạch

